

โครงการวิชาชีพ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี
ปีการศึกษา 2554

ที่	ชื่อโครงการวิชาชีพ	ชื่อคณะผู้จัดทำ	งบประมาณ สนับสนุน
1	โครงการการใช้ระบบการบัญชีรายรับ – รายจ่าย กิจการธุรกิจพาณิชยกรรมร้านขายของชำ กรณีศึกษานายสงวน พิณีเขียน	1.นางสาวเกศรา สุวรรณรัตน์ 2.นางสาวเนตรทราย แซ่ลื้อ 3.นางสาวจิรัชญา เก็บรักษา	500 บาท
2	โครงการการใช้ระบบการบัญชีรายรับ – รายจ่าย กิจการธุรกิจพาณิชยกรรมร้านขายผัก กรณีศึกษานางโสณ เดือนแจ่ม	1.นางสาวชูดภา คล้ายสิงห์ 2.นางสาวณัฐกร เจริญชัยชนะ 3.นางสาวดารารัตน์ พิณีเขียน	500 บาท
3.	โครงการการใช้ระบบการบัญชีรายรับ – รายจ่าย กิจการธุรกิจพาณิชยกรรมร้านขายปลาตาก – ปลานิล กรณีศึกษานางอ้อย พุ่มมาลา	1.นางสาวทีนรัต เกล็ดพงษา 2.นางสาวปีتما สุขเจริญ 3.นายชิตชัย โพธิ์แก้ว	500 บาท
4	โครงการการใช้ระบบการบัญชีรายรับ – รายจ่าย กิจการธุรกิจบริการร้านวินนี่ บิวตี้ กรณีศึกษานายวุฒิพงษ์ กระจ่างวัฒนากร	1.นางสาวกนกพร สุนทรโชติ 2.นางสาวกนกวรรณ สุนทรโชติ 3.นางสาวจิรนุช พิณเสนาะ	500 บาท
5	โครงการการใช้ระบบการบัญชีรายรับ – รายจ่าย กิจการธุรกิจบริการอยู่ข้างรอด ไทรทอง กรณีศึกษานายบัณฑิต เกตุแก้ว	1.นางสาวพรรณนิภา รัตนแพร 2.นางสาวพุมรินทร์ บุศดี 3.นางสาวมันทนา เลิศสุกสว่าง	500 บาท
6	โครงการการใช้ระบบการบัญชีรายรับ – รายจ่าย กิจการธุรกิจบริการร้านขุนทอง รวมช่าง(คาร์แคร์) กรณีศึกษานางสาวอุไร เปลี่ยนทับ	1.นางสาววรรณภา ศรีม่วง 2.นางสาวรวงคณา ไกรกิจราษฎร์ 3.นางสาววารกรณ์ พ่วงแพร	500 บาท
7	โครงการการใช้ระบบการบัญชีรายรับ – รายจ่าย กิจการธุรกิจพาณิชยกรรมร้านก๋วยเตี๋ยวการเกษตร กรณีศึกษานางจินตพา อินทร์พยัคฆ์	1.นางสาววิไลวรรณ ม่วงทอง 2.นางสาววิภาพร ตันสุวรรณศิริ 3.นางสาววิสาข์ เทพสุรินทร์	500 บาท
8	โครงการการใช้ระบบการบัญชีรายรับ – รายจ่าย กิจการธุรกิจบริการร้านก.ไก่ การ์ตูน กรณีศึกษานางวันชื่น ภูโสภา	1.นางสาวศศิประภา รังสินธุ์ 2.นางสาวสุรีย์พร จุ่นเจริญ 3.นางสาวอริสา หรัมย์ณี	500 บาท
9	โครงการการใช้ระบบการบัญชีรายรับ – รายจ่าย กิจการธุรกิจพาณิชยกรรมร้านขายขนมเครื่องเขียน	1.นางสาวอิจฉรา สรววมศิริ 2.นายสุพจน์ เลิศศิริ	500 บาท

	กรณีศึกษานายธนกร ชัยชนะ	3.นางสาวจิราภรณ์ ตุ่มปิ่น	
10	โครงการการใช้ระบบการบัญชีรายรับ – รายจ่าย กิจการธุรกิจบริการร้านหนองรีช่อกอบรีด กรณีศึกษานางสุมาลี อิ่มทองคำ	1.นางสาวเพ็ญนภา จันท์แสง 2.นางสาวสมพร เบี้ยกระโทก 3.นางสาวอรวรรณ ชอบบรรเลง	500 บาท

โครงการวิชาชีพ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี
ปีการศึกษา 2554

ที่	ชื่อโครงการวิชาชีพ	ชื่อคณะผู้จัดทำ	งบประมาณ สนับสนุน
1	โครงการการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต กิจการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตฟาร์มเพาะกุ้งขาว กรณีศึกษานายขงสิน ทองใบ	1.นางสาวฉัตรแก้ว ใจจง 2.นางสาวชิดกมล แสนปราโมทย์	600 บาท
2	โครงการการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต กิจการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตบริษัทพาเจริญ การ์เมนต์ กรณีศึกษานายวสันต์ พาเจริญ	1.นางสาวชิดกนก แสนปราโมทย์ 2.นางสาวชลธิชา เลิศสกุลสว่าง	600 บาท
3	โครงการการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต กิจการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตโรงขนมจีน ไม่ลองไม่รู้ กรณีศึกษานายวิรัตน์ ศรีอุไร	1.นางสาวชัชวีร์ พรหมมา 2.นางสาวเบญจวรรณ นฤภัย	600 บาท
4	โครงการการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต กิจการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตฟาร์มหมู ประทีน กรณีศึกษานางประทีน กังวานเลิศปัญญา	1.นางสาวปรางณูมาศ วิเชียรน้อย 2.นางสาวจันทรา เชียงหลี่	600 บาท
5	โครงการการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต กิจการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตบริษัทน้ำดื่ม ทองประเสริฐ กรุ๊ป กรณีศึกษานางจิราพร แรตเจริญ	1.นางสาวจิราพร แสงไพบุลย์ 2.นางสาวชญญาภรณ์ สุนทรทิพย์	600 บาท
6	โครงการบัญชี มีพอใช้ ให้พอคู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(บัญชีครัวเรือน) กรณีศึกษา นายรุ่ง ธรรมธร	1.นางสาวพัชญาภรณ์ จันดี 2.นางสาวศิริรักษ์ ตันเจริญ	600 บาท
7	โครงการบัญชี มีพอใช้ ให้พอคู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(บัญชีครัวเรือน) กรณีศึกษา นายเชนล์ ขวงใบ	1.นางสาวอรอนงค์ เจริญจิตต์ 2.นางสาวอนิรัช รอดทอง	600 บาท

8	<p>โครงการบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อคุณ</p> <p>ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(บัญชีครัวเรือน)</p> <p>กรณีศึกษา นายคมสัน เล็งเจริญ</p>	<p>1.นางสาวอัจฉรา สิทธิประสาท</p> <p>2.นางสาววิไลวรรณ ภู่อำ</p>	600 บาท
9	<p>โครงการบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อคุณ</p> <p>ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(บัญชีครัวเรือน)</p> <p>กรณีศึกษา นายอนุชา แสนสบาย</p>	<p>1.นางสาวกรรณิการ์ รุ่งเรือง</p> <p>2.นางสาวนิภาวรรณ เปี่ยมณี</p>	600 บาท
10	<p>โครงการบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อคุณ</p> <p>ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(บัญชีครัวเรือน)</p> <p>กรณีศึกษา นายสิทธิพล น้อยพลี</p>	<p>1.นางสาวสุภาภรณ์ ทองสยาม</p> <p>2.นางสาวละอองดาว คิ้วแก้ว</p>	600 บาท
11	<p>โครงการบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อคุณ</p> <p>ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(บัญชีครัวเรือน)</p> <p>กรณีศึกษา นายมานิช พุ่มทองคำ</p>	<p>1.นางสาววิภาสวรรณ พงษ์สถิต ธรรม</p> <p>2.นางสาวสายฝน บุญคล้าย</p>	600 บาท
12	<p>โครงการบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อคุณ</p> <p>ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(บัญชีครัวเรือน)</p> <p>กรณีศึกษา นางอรทัย ใจพุทธ</p>	<p>1.นางสาวเจนจิรา แก้วละมุด</p>	600 บาท